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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  

ศธ.ยันครได้ทดลองใช้แทบ็เล็ตก่อนสอนู  
รมว.ศธ.ระบุ ประมาณ 4-5 เม.ย. แทบ็เล็ต 6 หม่ืนเคร่ือง ส่งถงึไทย ให้ครู

ได้ทดลองใช้ก่อนสอน 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 2 เม.ย. 55 ในการประชุมวุฒสิภา ช่วงกระท้ถามสด นายู
ตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา ตัง้กระท้ถามรัฐบาลนโยบาู ยการจัดซือ้แท็บเล็ตกับการพัฒนา
การศึกษาของไทย ว่า ประเด็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบแท็บเล็ต การพัฒนา
ครเป็นหวัใจสาํคัญที่จะทาํให้เดก็นักเรียนสามารถพฒันาการเรียนแบบก้าวกระโดดได้ ู แตต่น

ยังห่ วงในประเด็นภัยคุกคามทาง อิน เตอ ร์ เ น็ต ท่ีอาจขึ น้กับ เด็ก  ทั ง้ นี มี้ผลการวิจัยของ

มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีทําในปี 2550-2551 พบวา่ในรอบ 15 ปีท่ีผ่านมา เด็กไทยกลายเป็นเหย่ือของ

เทคโนโลยี ทําให้เด็กติดเกม ติดการพนนัและนําไปสู่การติดยาเสพติด โดยขณะนัน้เด็กอายเุฉลี่ย 11 

ปีตกเป็นเหย่ือมากท่ีสดุ ทัง้นีต้อนท้ายของผลการวิจยัดงักลา่วระบดุ้วยวา่ในปี 2555 นัน้อายขุองเด็ก

ท่ีตกเป็นเหย่ือของเทคโนโลยีจะมีอายเุฉลี่ย 5-9 ขวบ ประเด็นนีรั้ฐบาลต้องตอบคําถามให้ชดัเจนด้วย

วา่จะเน้นแอพลิเคชัน่หรือเน้นเนือ้หามากกวา่กนั 

"ผมไม่อยากให้ซํา้ประวตัิศาสตร์ความล้มเหลวของครูตู้ หากไมส่ามารถเตรียมความพร้อมขอ

บุคลากรทางด้านการศึกษาไว้ ทัง้นีรั้ฐบาลท่ีผ่านมาได้ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ วิจัยใน

ประเด็นนี ้แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ทราบว่ารัฐบาลปัจจุบันจะใช้ช่องทางการวิจัยนี ้มาศึกษาต่อและ

จดัระบบการศึกษาหรือไม่ รวมไปถึงกระบวนการจดัซือ้แท็บเล็ตรัฐบาลใช้แบบรัฐต่อรัฐ หรือบนัทึก

ความร่วมมือ" นายตวงกลา่ว 

ข่าวจากหนังสือพมิพ์คมชัดลึก  ฉบบัประจาํวันที่  ๓  เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔   หน้า     

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ชีแ้จงว่า จุดเร่ิมต้นเป็นการทําข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและ

รัฐบาลจีน  แต่ เ ม่ือการเจรจาถึงกระบวนการท่ี รัฐบาลจีนได้คัดเลือกบริษัทเอกชนมาให้

คณะกรรมการนโยบายแท็บเล็ตพิจารณา และท้ายสดุได้ลงความเห็นว่าจะให้รัฐบาลไทยทําสญัญา

กบับริษัทเอกชนดงักลา่ว ซึง่กระบวนการจดัซือ้ท่ีจะเกิดขึน้ ยืนยนัวา่จะดําเนินการตามกรอบกฎหมาย 

โปร่งใส เบือ้งต้นหากการเจรจาหรือทําสญัญาใดท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายของ 2 ประเทศ ก็สามารถท่ีจะ

ทําข้อตกลงร่วมกนัได้ 

น.อ.อนดิุษฐ์ ชีแ้จงตอ่วา่สําหรับระบบปฏิบติัการ ได้เลือกใช้ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เวอร์

ชัน่4.0 ทัง้นีใ้นจะจดัสร้างคลงัข้อมลูด้านการศกึษาระบบกลางให้แท็บเล็ตเช่ือมต่อและรับส่งข้อมลู

เพ่ือใช้ในการศกึษา สว่นข้อกงัวลเร่ืองการใช้ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ท่ีทําให้เด็กตกเป็นเหย่ือนัน้ ตนขอ

สรุปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่าแท็บเล็ตจะรับส่งข้อมลูจากอปุกรณ์เด็กนกัเรียน ในถนนอิเลกทรอนิกส์

เส้นพิเศษ เป็นเส้นสีขาว ซึง่ไม่สามารถว่ิงออกไปยงัถนนเส้นอ่ืน หรือเส้นสีดําได้ ทําให้เด็ก ป.1 จะรับ

แตเ่ร่ืองท่ีดีๆ เทา่นัน้ 

ด้านนายสชุาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชีแ้จงว่า ยอมรับว่าการ

เรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต ผู้ สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วย ทัง้นีมี้เคร่ืองแท็บเล็ตสําหรับครู

จํานวน 6 หม่ืนเคร่ืองจะสง่มาให้ครูได้ทดสอบและเรียนรู้ก่อนนําไปสอนเดก็ โดยแท็บเล็ตของครูจะถกู

จดัสง่มาให้ประมาณวนัท่ี 4-5 เม.ย.นี ้จากนัน้จะมีการจดัอบรมวิทยากรแกนนําอย่างเข้มจํานวน 549 

คนจาก 183 เขตการศกึษา เพ่ือให้แกนนําดงักลา่วไปอบรมครูท่ีสอนในระดบัชัน้ป.1 โดยใช้อตัราสว่น 

1ตอ่100 ดงันัน้จะทําให้ครูมีความรู้เร่ืองนี ้5.4 หม่ืนคน  

"การใช้แท็บเล็ตเม่ือมีครูสอน ทําให้เด็กและครูฉลาดขึน้มาก เราจะพยายามปรับเมมโมร่ีให้

เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น เม่ือเด็กเรียนวิชาคณิตศาสตร์จบในระดบัชัน้ ป.1 แล้วและอยาก

เรียนต่อ เด็กเก่งคนนัน้สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชัน้สูงขึน้ได้ ส่วนประเด็นแอพลิเคชั่น 

กระทรวงศกึษาจะไมส่ัง่ซือ้ จะไมจํ่ากดัวา่เป็นของใคร เพราะอาจเกิดความไม่โปร่งใส ดงันัน้จึงให้เป็น

หน้าท่ีของผู้ อํานวยการโรงเรียนและครูผู้สอนท่ีจะจดัหา เพราะผมเช่ือวา่ผู้ อํานวยการโรงเรียนเป็นคน

ดี รักเดก็ และจะดแูลนกัเรียนได้เป็นอยา่งดี" นายสชุาติ กลา่ว 

  


